



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 164 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ช่วงวันที่ 17-21 สิงหาคม 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- สศช. เผย GDP ไตรมาส 2/58 โต 2.8% ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 58 เหลือโต 2.7-3.2%
- พาณิชย์ผลิตข้าวถุงขายผ่านสหกรณ์ ราคาต่ำกว่าตลาดรวม 20%
- ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดแยกรางประชสังค์และตัวเลขเศรษฐกิจจีน
- บัมรราชประสงค์คาดการณ์กระทบท่องเที่ยวระยะสั้น เชื่อ"ท่องเที่ยว"ยังดันเศรษฐกิจได้
- คลังคลอดกองทุนการออมแห่งชาติหวังสร้างวินัยการออมพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/58 ขยายตัวร้อยละ 2.8 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 3.0 โดยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นผลมาจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐเป็นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐที่ยังคงขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 24.7 รวมถึงการบริโภคภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว ร้อยละ 4.6 และ 1.5 ตามลำดับ รวมถึงถึงกิจการภาคบริการที่ขยายตัวในระดับที่ดี ขณะที่ภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรหดตัวลงร้อยละ 0.7 และ 5.9 ตามลำดับ **ส่งผลให้ สศช. ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 เหลือขยายตัวร้อยละ 2.7-3.2 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4** โดยคาดว่าจะการส่งออกในปีนี้จะปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 3.5 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 0.2 และการนำเข้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 5.5 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.8 ซึ่งการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจของ สศช. สอดคล้องกับมุมมองของสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจส่วนใหญ่ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศค่อนข้างมาก ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้จะเป็นอย่างไรงดต้องขึ้นอยู่กับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของรัฐบาลและการใช้จ่ายนอกงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงภาคบริการโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เป็นสำคัญ **กระทรวงพาณิชย์จะเปิดตัว "ข้าวโครงการเพื่อชุมชน" โดยจะมีการส่งข้าวถุงล็อตแรก 1,000 ตัน หรือประมาณ 5 แสนถุง แยกเป็นข้าวขาว 5% ถุงละ 2 กิโลกรัม ขายในราคา 30 บาท และข้าวเหนียว 10% ถุงละ 2 กิโลกรัม ขายในราคา 50 บาท ถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ 20** โดยข้าวชุดนี้จะขายผ่านสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการใน 58 จังหวัดทั่วประเทศเท่านั้น ซึ่งจากโครงการดังกล่าวนอกจากจะเป็นช่องทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาค่าครองชีพที่ทรงตัวในระดับสูงในปัจจุบันแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย **ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงจากสัปดาห์ก่อน โดย ณ สิ้นสัปดาห์ (21 สิงหาคม 2558) อยู่ที่ 35.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ** โดยเป็นผลมาจากสถานการณ์การลอบวางระเบิดที่แยกรางประชสังค์ รวมทั้งการประกาศตัวเลขดัชนีการผลิตของประเทศจีนที่ออกมาทำต่ำสุดในรอบ 6 ปีครั้ง ส่งผลให้มีการเทขายหุ้นเพื่อไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าลงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จากสถานการณ์การลอบวางระเบิดบริเวณศาลพระพรหม เอราวัน บริเวณสี่แยกรางประชสังค์ ในวันที่ 17 สิงหาคม และเกิดระเบิดลูกที่ 2 บริเวณท่าเรือสาทร (กรุงเทพฯ) ในวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ทำให้หลายฝ่ายต่างวิตกว่าจะทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชะงักงันและเป็นปัญหามากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เป็นจักรกลตัวสุดท้ายของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะสะดุดลง ซึ่งในขณะนี้ มี 23 ประเทศที่ออกคำแนะนำนักท่องเที่ยวเตือน



นักท่องเที่ยวชาตินเองสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวในไทยในแต่ละระดับแตกต่างกันไป แต่ยังไม่ีประเทศใดแจ้งเตือนระดับ 5 คือห้ามเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีความกังวลว่าจะกระทบในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดังกล่าวสามารถจับผู้ต้องสงสัยและไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก คาดว่าจะกระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น **กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน** ซึ่ง กอช. จะช่วยใ้แรงงานนอกระบบและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ ที่มีอายุ 15- 60 ปีสามารถเป็นสมาชิกได้และมีสวัสดิการในอนาคต โดยมีเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิสมัครและเป็นสมาชิกต่อไปได้ 10 ปี ซึ่งจะเป็นสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครในปีแรกเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้เข้ามาสมัครสมาชิก กอช. โดยวันแรกประชาชนแห่สมัครสมาชิก กอช.วันแรก 183,281 ราย มียอดออม 164,479,479 บาท ซึ่งการจัดตั้ง กอช. จะมีส่วนอย่างมากในการสร้างวินัยในการออมให้กับประชาชนและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศให้ดีขึ้นในระยะยาว

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- จีนอัดบเกือบแสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ
- จีดีพีญี่ปุ่น ไตรมาส 2/58 หดตัว 1.6% หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส
- จำนวนที่อยู่อาศัยที่กำลังก่อสร้างของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดรอบเกือบ 8 ปี
- ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง จากความกังวลต่ออุปทานน้ำมันส่วนเกิน

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังคงชะลอตัวตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้**ธนาคารกลางจีน (PBOC) นำส่งเงิน 48,000 เหรียญสหรัฐฯ เข้าสู่ระบบของธนาคารพัฒนาแห่งประเทศจีน และนำส่งเงิน 45,000 เหรียญสหรัฐฯ เข้าสู่ระบบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน** เพื่อเพิ่มฐานการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่น **สำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น รายงานจีดีพีญี่ปุ่นในไตรมาส 2/2558 หดตัวร้อยละ 1.6** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็น การหดตัวครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาสและชะลอตัวลงจากไตรมาส 1/2558 ที่ร้อยละ 4.5 ผลจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงจากการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการส่งออกที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังจีนและสหรัฐฯ ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น **กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานจำนวนที่อยู่อาศัยที่กำลังก่อสร้างของสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2558 อยู่ที่ 1,210,000 ยูนิต** ถือเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550

สำหรับ**ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา และลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 12 ติดต่อกัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 47.73 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล** จากความกังวลต่ออุปทานน้ำมันส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งจากกลุ่ม OPEC และกลุ่ม Non-OPEC ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (24-28 สิงหาคม 2558)

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ จักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เดือนกรกฎาคม 2558
- จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาส 2/2558